
 
 
 
 



 

 
 
 



หน้า: ๓ จาก 10   
น.ส.กาญรษา  แสนวิวัช 
เลขานุการสภาฯ 

เริ่มประชุม เวลา 09.3๐  น. 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.เมืองพล ที่ได้ลงชื่อไว้ จ านวน ๒0 คน ลาประชุม 2  คน   
คือนายคมกริช  หาญโงน  ส.อบต. ม. 6 นายปรัชญา  หาญโสภา ส.อบต. ม.3    สมาชิกสภา
จ านวน ๒0 คน ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม ตาม พ.ร.บ.  สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 56  เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม  กล่าวเรียน
เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป   

ขอ้ความ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
 

นายอุทัย  ทองดี 
ประธานสภาฯ 

กล่าวว่า  เรียนท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองพล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลทุกท่าน   
ส าหรับการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62   ในวันนี้ มีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ 1 /๒๕62  
                       เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม   ๒๕62 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอพิจารณา 
                        3.1 การพิจารณา วาระสอง การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                        3.2 การพิจารณาวาระสามการลงมติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                        3.3 การพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 
2541  ข้อ 27  
                        3.4 การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งที่ 2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89 (1) 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
    

 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี  
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยท่ี ๓  
ครั้งที่ ๑ /๒๕61   เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62  พิจารณาไปพร้อมกันเริ่มจาก
หน้าที่ 1 – 19     
 

ที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุม  มีแก้ไขดังนี้  
 

น.ส.กาญรษา  แสนวิวัช 
เลขานุการสภาฯ 
 

กล่าวว่า  แก้ไขหน้า 4  ดังนี้ 
หมวดภาษีอากร  798,019.80 บาท 

 



หน้า :  ๔ จาก 10 
น.ส.กาญรษา  แสนวิวัช 
เลขานุการสภาฯ 
 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 311,834.40 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 118,108.04 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน 4,360.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร 15,246,769.91 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,623,954.00 บาท 
หน้า 5 แก้ไขดังนี้  
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 980,000.00 บาท 
บรรทัดที่ 30 ประมาณปี 2563  19,035,800.00 บาท 
บรรทัดที่ 31 รับจริงปี 2561 รวม 38,595,872.18 บาท 
บรรทัดที่ 35 รายจ่ายประมาณการปี 2563 งบกลาง 11,137,444.00 บาท 
หน้า 7 แก้ไขดังนี้ 
บรรทัดที่ 12 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,000.00 บาท 
บรรทัดที่ 14 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน 10,000.00 บาท 
หน้า 8 แก้ไขดังนี้ 
บรรทัดที่ 20 งบด าเนินการ 2,084,800.00บาท 
บรรทัดที่ 22 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 459,000.00 บาท 
บรรทัดที่ 29 ค่าเช่าบ้าน 449,600.00 บาท 
หน้า 11  แก้ไขดังนี้ 
บรรทัดที่ 15 วัสดุงานบ้านงานครัว  35,000.00 บาท 
หน้า 12  แก้ไขดังนี้ 
บรรทัดที่ 20 รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000.00 ตัดออก 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า   มีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่    หากไม่มีการแก้ไข ขอมติรับรองรายงานการประชุม
สภาสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑     เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  ๒๕62   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมฯ เป็นเอกฉันท์ (20 เสียง)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอพิจารณา 
3.1 การพิจารณา วาระสอง การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 วาระทีส่อง  แปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจงผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมได้พิจาณา   
 

นายประทวน  ดาโสม 
รองประธานสภาฯ  
ประธานกรรมการ 
แปรญัตติ 
 

กล่าวว่า   ตามมติที่กรรมการแปรญัตติ  เมื่อวันที่  ๑3  สิงหาคม ๒๕62  ได้มีมติคัดเลือก
กระผมเป็นประธานฯ และนายโสวัติ  สมอค า ส.อบต. ม.9 เป็นเลขานุการกรรมการแปร
ญัตตินั้น  และสภาฯ ได้ก าหนดวันเวลา ยื่นเสนอขอแปรญัตติ ต้ังแต่วันที่ ๑4  -  ๑6  
สิงหาคม ๒๕62  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 ของทุกวัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหาร หรือ
สมาชิกสภาฯ มายื่นเสนอขอแปรญัตติ  และในการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 
๑9  สิงหาคม ๒๕62  นั้น   โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น  และปลัด อบต.เมืองพล ไดเ้ข้าร่วม  

 



หน้า 5 จาก 10 
นายประทวน  ดาโสม 
รองประธานสภาฯ  
ประธานกรรมการ 
แปรญัตติ 
 

ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยละเอียด และมีมติเป็นเอกฉันท์ 
“คงร่างเดิม”  จึงรายงานให้ที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาต่อไป 
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติ ได้น าเสนอต่อที่ประชุม จะขอมติที่ประชุม
เห็นชอบคงร่างเดิม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  โปรดยกมือ     

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่ คณะกรรมการแปรญัตติ “คงร่างเดิม”   ( 20 เสียง)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

 เข้าสู่วาระที่สาม   การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย จะเป็นการขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ฯ    
โปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (20 เสียง)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

ให้เลขานุการสภา ตรวจสอบเอกสารให้ถูกเพ่ือจัดส่งให้นายอ าเภอ ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล และ
อนุมัติข้อบัญญัติฯ ต่อไป 
 

น.ส.กาญรษา แสนวิวัช 
เลขานุการสภาฯ 
 

รับทราบ  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓  ข้อ 3.3 การพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ. 2541  ข้อ 27  เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

นายภูผา   ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 
 

กล่าวว่า  เรียนประธาน รองประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน  สืบเนื่องจากตอนนี้เกิดภัย
แล้งต่อเนื่องยาวนาน รถน้ าเอนกประสงค์ของ อบต.ต้องน าน้ าเพ่ือบริการประชาชน แหล่งน้ า
ช่วงนี้แห้งขอด เครื่องสูบน้ าประจ ารถไม่สามารถสูบน้ าได้แรงความดันไม่ถึง จึงจ าเป็นจะต้อง
จัดเครื่องสูบน้ าใช้ อีก และห้องท างานรองปลัดไม่มีพัดลมใช้จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
ส านักงานปลัด อบต. ขออนุมัติโอนงบประมาณดังนี้  
1.ขออนุมัติโอนลด 1 รายการ ประกอบด้วยแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
บุคลากร หมวดเงิน เดื อน (ฝ่ ายประจ า )  ประเภทเงิน เดือนพนักงาน ตั้ งจ่ าย ไว้  
3,631,320.00 บาท ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ 595,799.00 บาท ขออนุมัติโอนลด
ครั้งนี้จ านวน 25,500.00 บาท  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เป็นเงินจ านวน ๒๒,๕๐๐.- บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที 
ขนาด ๗ แรงม้า จ านวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,๕๐๐.- บาท 
 

 



หน้า ๖ จาก 10 
 

นายภูผา   ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 
 
 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
(๑) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ แรงม้า หรือ
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ซีซี 
(๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร) 
(๓) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
(๔) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต 
(๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน จ านวน ๓,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรพร้อม
ติดตั้ง (ติดผนัง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจ านวน ๓,๐๐๐.- 
บาท (ราคาท้องถิ่น,มอก.)  

กองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณดังนี้  
๑. ขออนุมัติโอนลดแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตั้งไว้ ๑๓,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน  
จ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน ๑๐,๐๐๐บาท 

๒. ขออนุมัติโอนลดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
2.1  รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด ม.1 ตั้งไว้ ๔๙๑,๐๐๐ บาท 
คงเหลือก่อนโอน จ านวน ๑๒๒,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน ๑๒๒,๐๐๐บาท 
2.2  รายการ ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอ านวย ม.11 ตั้งไว้ ๔๙๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ
ก่อนโอน จ านวน ๑๒๒,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน ๑๒๒,๐๐๐ บาท 
2.3  รายการ เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตั้งไว้ ๑๒๓,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน  
จ านวน ๑๒๓,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน ๑๒๓,๐๐๐ บาท 
รวมขอโอนลด(1+2) ทั้งสิ้น จ านวน ๓๗๗,๐๐๐ บาท เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ ค่าซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านชาดอ านวย หมู่ที่ 11
จ านวน ๓๓๗,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอ านวย 
หมู่ที่ ๑๑ (สาย บ้านนายถ้วน อุไรพัน)  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลก าหนดและติดตั้งป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย 
และป้ายหลังการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ๑ ป้าย 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า ตามที่นายก อบต.เมืองพล ได้น าเสนอรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541  ข้อ 27  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายก่อนลงมติ
หรือไม่  (ไม่มี)  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณตามที่นายกเสนอ 
โปรดยกมือ  
 



หน้า 7 จาก 10 
 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติใหโ้อนงบประมาณจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามที่นายกเสนอ (20 เสียง)  
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๓  ข้อ 3.4  การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561   
ข้อ 89 (1)   เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
 

นายภูผา   ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 
 

กล่าวว่า  เรียนประธาน รองประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน  สืบเนื่องจากถนนหนทางใน
เขตต าบลเมืองพลเราช ารุดมากเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน บางสายทาง  20ปี บางสาย
ทาง 10 ปี ประกอบกับมีประชาชนร้องเรียนทางกลุ่ม Line และผู้น าได้ท าหนังสือร้องเรียน  
ประมาณรายจ่ายประจ าปีมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการแก้ปัญหา จึงจ าเป็นจะต้องขออนุมัติ
สภาใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89 (1) จ านวน  2,313,000 บาท เพ่ือ
ไปตั้งจ่ายตามแผนงาน ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค   จ านวน  2,313,000 บาท  แยกเป็น 

1.โครงการขุดลอกล าห้วยแอก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ จ านวน ๔๘๓,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยแอก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ (ฝายชลประทานห้วยแอก) 
ขนาดทิศเหนือ กว้าง ๑๒๐ เมตรทิศใต้ กว้าง ๒๐๐ เมตร ทิศตะวันออก กว้าง ๓๕ เมตร 
ทิศตะวันตก กว้าง ๑๐๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ 
ลบ.ม.  พร้อมท าการปรับเกลี่ยตกแต่ง ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วน 
ต าบลเมืองพลก าหนด และติดตั้งป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ๑ ป้าย   
 

2.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ จ านวน ๔๑๔,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ (สายหน้าวัด)  ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อย
กว่า ๖๖๐ ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลก าหนด 
และติดตั้งป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้ว เสร็จ ๑ ป้าย 
 

3. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ จ านวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓  (สายบ้านต าแย – 
บ้านทับบา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕  เมตร ระยะทาง ๑๐๕  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพล ก าหนด และติดตั้งป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ ๑ ป้าย 
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นายภูผา   ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ จ านวน ๑๘๔,๐๐๐บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ ดังนี้ 
จุดที่ ๑ สายบ้านนายบุญจันทร์  แสงอรุณ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒  เมตร  ระยะทาง ๒๗  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๑.๖๐ ตร.ม. และวางท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรจ านวน ๒๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน ๔ บ่อ 
จุดที่ ๒ สายบ้านนายจ ารัส  ศรีสุวอ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๘๐  ตร.ม. 
จุดที่ ๓ สายข้างปั๊มน้ ามัน ปตท. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕  เมตร ระยะทาง ๒๓  เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า  ๑๑๕  ตร.ม.  
ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลก าหนด และติดตั้งป้ายระหว่าง
ด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ ป้าย 
 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๗  จ านวน  ๔๕๑,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๗ (สายรอบหมู่บ้าน) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕. เมตร ระยะทาง ๑๕๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
ทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐  ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม
รูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลก าหนด และติดตั้งป้ายระหว่าง 
ด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ ป้าย 
 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘ จ านวน ๔๕๑,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘  (สายบ้านโนน
เหลื่อม – บ้านหนองห้าง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕. เมตร  ระยะทาง ๑๕๐. เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ย
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร  ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลก าหนด และ
ติดตั้งป้ายระหว่างด าเนินการ ๑ ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ ป้าย 
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ เป็นเงิน 2,313,000 บาท ขอให้สภาได้พิจารณาร่วมกันเพ่ือ
ประโยชน์เกิดความสุข ความสบาย ของประชาชน ต่อไป   
 

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า ตามที่นายก อบต.เมืองพล ได้น าเสนอรายละเอียดขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89 (1)    มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายก่อนลงมติหรือไม่  (ไม่มี)  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้
ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีนายกเสนอ โปรดยกมือ  
 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2  
ตามที่นายกเสนอ (20 เสียง)  
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นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ขอเชิญ   

  

นายภูผา   ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 
 

กล่าวว่า  ขอขอบคุณท่านประธาน รองประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ 
ร่วมใจ ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ  2562 เกิดความเรียบร้อยด้วยดี ผ่านพ้นไปด้วยดี รอรับฟังการตัดสินของ
คณะอนุกรรมการต่อไป   ผลประกาศประมาณสิ้นเดือนนี้   
เรื่องที่สอง แผนงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ประสานกับท่านายอ าเภอพล ด าเนินโครงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดท า 
1.โครงการขุดลอกหนองชลประทาน ม.6 ม.10  
2.โครงการขุดลอกหนองชลประทานต าแย ม.2  
3.โครงการขุดลอกหนองอีสานเขียว ม.1 
4.โครงการขดุลอกสระน้ าหลังที่ท าการ อบต. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บน้ า  
ซึ่งทั้งหมดทุกโครงการ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด ด าเนินการโดยอ าเภอ  

  

ที่ประชุม 
 

รับทราบ  
 

  

นายอุทัย   ทองดี 
ประธานสภาฯ 
 

กล่าวว่า  มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เชิญ     

นายโกวิท  สมีพวง 
ส.อบต. ม.8   
 

กล่าว่า  ขออนุญาตพูดเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างใน ม.8 อีกครั้ง ดับสนิทเลยทุกจุด ประชาชนก็ว่า
เราไม่เอาใจใส่ ผมพยายามบอกเหตุผลตามท่ีนายกบอกเขาก็ไม่ฟัง อยากเร่งด าเนินการด้วย 
และอีกอย่างขอสนับสนุนยางมะตอยซ่อมถนนที่หลุมบ่อ จะด าเนินการเองหรอก เพราะรู้ว่า
พนักงานมีงานมาก จะช่วยกันในหมู่บ้านด าเนินการเอง ประมาณ 3-4 ถุง ก็คงพอ ครับ 
  

  

นายโสวัติ  สมอค า  
ส.อบต. ม.9   
 

กล่าว่า   ผ่านมาตรงศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต. เขาขอหัวแก๊ส ถังไม่เอา เอาแต่หัวขอให้นายก
สนับสนุนด้วยครับ 
  

  

นายทนงศักดิ์ เขียวรู 
ส.อบต. ม.9  
 

กล่าว่า  ขอให้นายก อบต. ช่วยเพ่ิมจุดขุดลอกหนองระนามอีกสักจุดด้วยเพ่ือจะได้เป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าในต าบลเพิ่มขึ้น 

  

นายภูผา   ผาปริญญา 
นายก อบต.เมืองพล 
 

กล่าวว่า  ขอขอบคุณท่านประธาน รองประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่
แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะจะรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เท่าที่จะกระท าได้ และ
ขอบคุณทุกท่านที่อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้โอนงบประมาณ และให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องในต าบลของเรา ขอบคุณครับ  

  

ที่ประชุม 
 

รับทราบ    

 

 
 
 
 
 



 
 


